

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Tháo “điểm nghẽn” để các dòng sông đều chảy



Phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

Ảnh: ĐỨC DŨNG

Đip này năm ngoái, khi làm việc với tôi, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Bình nói nhiều đến việc tập trung mọi nỗ lực để siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai, một “căn bệnh” đã trở thành kinh niên. Nó tồn tại suốt một thời gian dài, không chỉ làm cho kỷ cương, kỷ luật bị buông lỏng mà lòng dân cũng bị phân tâm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp giảm đi rất nhiều tính nghiêm minh và sự công bằng. Năm nay, sự trấn trệ, bản khoán ỷ đã không còn nhiều trong tâm trạng của người đứng đầu thành phố. Những “điểm nghẽn” như thế đã được khơi thông và đường như các dòng sông đều chảy như quy luật vốn có nhờ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thành phố.

Trước thêm năm mới 2022, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố lại nói nhiều với tôi về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, chống dịch

Covid-19, phát triển kinh tế..., chuẩn bị hành trang để năm 2025 thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nghe trong âm hưởng giọng nói của Bí thư Thành ủy, tôi thấy tràn đầy sự nhiệt huyết, niềm tin vào ngày mai của một thành phố đang phát triển.

- Anh ngắm xem, dịch bệnh như thế mà tổng giá trị sản xuất năm 2021 của thành phố vẫn tăng 12,74%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.812 tỷ đồng, tăng 17,6% so với dự toán, là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp. Không có phép màu nào cả, chỉ có ý chí, quyết tâm và sự đoàn kết trên dưới một lòng của thành phố để làm nên thành quả.

- Theo anh, những “điểm nghẽn” nào thành phố đã tập trung giải quyết trong năm 2021? Tôi đưa ra câu hỏi ấy với Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành. Không phải suy nghĩ nhiều, anh trả lời ngay, dường như tôi đã đi vào trong tâm can, máu thịt anh:

- Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, quản

lý đô thị. Trong vòng một năm vừa chống dịch, thành phố vừa triển khai lập và hoàn thành, thỏa thuận, 14 đồ án quy hoạch phân khu, 30 đồ án quy hoạch chi tiết các khu đất đai giá tạo nguồn, khu công viên, các nút thắt giao thông. Hoàn thành quy hoạch phân khu phía Nam đường Trần Lãm, phía Bắc tuyến tránh S1, khu đô thị Tam Lạc, quy hoạch chi tiết khu đô thị ven sông Trà Lý, thuộc xã Đông Hòa. Đẩy nhanh tiến độ 9 đồ án quy hoạch phân khu phát triển các khu đô thị mới, đặc biệt thành phố phối hợp xây dựng phương án phát triển thành phố trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Nói tới đây, Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành nhìn ra xa xăm, giọng kim hăm cảm xúc: Thành công nhất trong năm qua là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển đô thị thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đang tập trung chỉ đạo các xã Phú Xuân,

Tân Bình, Vũ Đông, Đông Hòa hoàn thành các tiêu chí trở thành phường. Trong giải quyết nút thắt thì khó khăn nhất vẫn là giải phóng mặt bằng các dự án giao thông như nút thắt đường Chu Văn An, một số hạng mục thuộc dự án Quảng trường Thái Bình, đường Kỳ Đồng kéo dài... Trong muôn vàn khó khăn, thành phố vẫn thực hiện giá trị khối lượng các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công của ngân sách thành phố 158,652 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ. Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 13 dự án trên phần đất nông nghiệp. Lập 47 phương án bồi thường hỗ trợ trên 78 tỷ đồng; chi trả 92,2 tỷ đồng cho trên 562 lượt hộ gia đình, cá nhân...

- Điều gì để lại dấu ấn đáng nhớ trong năm 2021 của Đảng bộ thành phố? Tôi đưa ra câu hỏi với Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành trong thời khắc năm mới đang đến gần.

- Đó là tình hình kinh tế - xã hội của thành phố ổn định và phát triển, suy đến cùng thì mọi giải pháp đều hướng đến mục tiêu này. Thành phố đã làm được rất nhiều việc trong năm, đó là quản lý đô thị, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai... Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, không để dịch lây lan ra diện rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, không còn khiếu kiện đông người; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ tăng tốc của thành phố. Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành nói ngắn gọn ấy chứ thôi nhưng tôi hiểu để trở thành hiện thực những người đứng mũi chịu sào đang phải nỗ lực rất nhiều, lo cho người dân được đủ đầy, sống cuộc sống bình yên... là trọng trách của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

PHẠM VIỆT THẠNH
(Thành phố Thái Bình)

TIỀN HẢI
Phát triển nuôi ngao giống

Tại Tiền Hải, nhờ những giải pháp đột phá trong phát triển nuôi ngao giống đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.



Nông dân xã Nam Cường (Tiền Hải) cải tạo ao đầm nuôi ngao giống.

nước, thời gian thả ít hơn, thu hồi vốn nhanh hơn.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, diện tích nuôi ngao giống của Tiền Hải đạt khoảng 300ha. Để bảo đảm phát triển nuôi ngao giống bền vững, huyện tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình nuôi ngao giống với phương châm an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi ngao tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi ương. Chú trọng triển khai đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng sản xuất và ương ngao giống tập trung. Khuyến khích nhân dân tận dụng diện tích mặt nước không nuôi trồng thủy sản hoặc nuôi trồng không có hiệu quả chuyển đổi sang nuôi ngao giống. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn, lao động, khoa học công nghệ để sản xuất ngao giống tại địa phương. Ngoài ra, huyện cũng đã có kế hoạch



Nông dân Tiền Hải thu hoạch ngao giống.

xây dựng vùng nuôi thủy sản tập trung, trong đó có diện tích nuôi ngao giống. Ngoài thuận lợi, người nuôi ngao ở Tiền Hải còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác như biến đổi khí hậu; một số vùng nuôi với mật độ quá dày dẫn đến chất lượng ngao chưa bảo đảm; nghề nuôi ngao với quy mô hộ gia đình, tính liên kết trong sản xuất chưa cao... Hiện nay, sản phẩm ngao thương phẩm của huyện

Tiền Hải chủ yếu xuất đi các tỉnh miền Nam và thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Sản phẩm nguyên con ngao được chế biến hút chân không của Công ty TNHH Nghêu Thái Bình đủ điều kiện xuất khẩu sang các nước EU nhưng cũng chỉ đáp ứng tiêu thụ một phần rất nhỏ so với tổng sản lượng ngao thương phẩm của huyện Tiền Hải.

MANH THẮNG

Bảo đảm chất lượng nước sạch phục vụ nhân dân

Với những cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch, đến nay, gần 100% dân số vùng nông thôn Thái Bình được tiếp cận, sử dụng nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn quy định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nước sạch về làng

Hơn 10 năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Khu, thôn Minh Quan, xã Minh Quang (Vũ Thư) cũng như tất cả các hộ dân khác trong thôn đều sử dụng nước giếng khoan có qua hệ thống lọc thủ công để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Từ năm 2010, bà con nơi đây bắt đầu đóng góp tiền, đầu tư nguồn nước sạch của Xí nghiệp nước Vũ Thư về sử dụng. Nước sạch đã làm thay đổi cuộc sống của người dân, góp phần giảm tỷ lệ người dân bị mắc các bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Ông Phạm Phú Kỳ, thôn Trục Nho, xã Minh Quang cho biết: Trước đây, nguồn nước ngầm ở đây quá nhiều cát sỏi, dùng để tắm rửa cũng khó chịu chưa nói chuyện lọc để ăn. Từ ngày có nước máy, việc ăn uống, sinh hoạt của người dân được bảo đảm vệ sinh

hơn. Điều mừng nhất là chúng tôi không còn phải lo lắng một số loại bệnh do sử dụng nguồn nước ô nhiễm như trước đây.

Nước máy về làng không chỉ là niềm vui của người dân các thôn Minh Quan, Trục Nho mà còn là niềm vui chung của người dân xã Minh Quang sau nhiều năm chờ đợi. Là một trong những người có nhiều trải trở với công cuộc đưa nước sạch về nông thôn khi ấy, ông Phạm Minh Kha, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang nhớ lại: Trước thực trạng người dân nông thôn thiếu nước sạch trong sinh hoạt, từ năm 2012, Thái Bình luôn coi nước sinh hoạt và môi trường nông thôn là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố tạo nên thành công trong

thực hiện chương trình nước sạch nông thôn ở Thái Bình là những cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; các cấp, ngành, địa phương đã vào cuộc rất tích cực để các dự án nước sạch nông thôn sớm đưa vào hoạt động. Nhờ đó, người dân nông thôn được sử dụng nước máy bảo đảm vệ sinh, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt.

Bảo đảm chất lượng nước sạch phục vụ nhân dân

Theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay việc cung cấp nước sạch ở khu vực nông thôn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm sức khỏe người dân, đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh hiện có 75 công trình cấp nước sạch

tập trung với tổng công suất thiết kế 359.370m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường, thị trấn. Trong đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên địa bàn tỉnh có 15 công trình cấp nước sạch đã được đầu tư xây dựng, tổng công suất thiết kế 14.210m³/ngày đêm, cấp nước cho 23 xã; 20 công trình cấp nước sạch tập trung, đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng công suất sau nâng cấp 28.760m³/ngày đêm, cấp nước cho 49 xã khu vực nông thôn; 24 công trình được đầu tư xây mới theo cơ chế khuyến khích của tỉnh với tổng công suất thiết kế 183.400m³/ngày đêm, cấp nước cho 154 xã khu vực nông thôn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 15 công trình cấp nước đô thị với tổng công

suất 127.000m³/ngày đêm, cung cấp nước cho 10 phường thuộc thành phố Thái Bình, các khu, cụm công nghiệp, mở rộng cấp nước cho 50 xã, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh; 1 trạm cấp nước của nhà máy Amon Nitrat (Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ VINACOMIN) cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhà máy và nhân dân xã Thái Thọ (Thái Thụy) với công suất cấp nước 6.000m³/ngày đêm. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung là 98,4%.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia “cuộc cách mạng nước sạch” tại Thái Bình từ những ngày đầu, đến nay Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã có sự phát triển nhanh chóng cả về quy mô, công nghệ lẫn trình độ quản lý, bảo đảm cung cấp nước sạch liên tục cho hơn 91.000 khách hàng với công suất 78.500m³/ngày đêm. Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm cung cấp nước an toàn, chất lượng, ổn định cho khách hàng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã yêu cầu các nhà máy cung cấp nước sạch thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vận hành theo đúng quy trình sản

xuất nước sạch, phù hợp với từng nhà máy. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nước; lập điểm quan trắc chất lượng nước, hàng tháng lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu về nước sinh hoạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018. Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh lấy các mẫu nước xét nghiệm kiểm tra và kết quả đều đạt theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Duy trì việc kiểm tra ngoại kiểm 1 lần/tháng, kiểm tra nội kiểm 1 lần/tuần, hàng ngày kiểm tra các chỉ tiêu Clo dư, độ đục, pH trong các ca sản xuất nước. Bên cạnh đó,

Công ty tăng cường chia sẻ thông tin từ khách hàng về chất lượng nước nhằm khắc phục kịp thời sự cố, phục vụ khách hàng tốt hơn...

Ông Nguyễn Mạnh Khuông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, yêu cầu

các cấp, ngành, các đơn vị cấp nước thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp trong kế hoạch đề ra, nhất là trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo đảm cấp nước an toàn và đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao năng lực bảo đảm cấp nước an toàn, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch... Qua đó phần đầu hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 có 100% người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chất lượng của Bộ Y tế; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân dưới 15%.

NGUYỄN THỚI



Công nhân Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình tiến hành vệ sinh định kỳ bể sơ lắng.